



ประกาศสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่  
( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีทัศนคติที่ดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขอประเทศและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT หรือ ITA ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรมความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมและกระบวนการเสริมสร้างและรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงเจตนาที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศตน เป็นหน่วยงานที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทักกรณิ ( No Gift Policy ) ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

( นางมนลิษา แสงสว่าง )

ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน